

ความเป็นมาของศูนย์พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ของข้าราชการครูสายผู้สอน ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามระเบียบ มาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖ จึงตั้งขึ้นให้เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีหน้าที่ดังนี้

๑. เพื่อเป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และสามารถสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการพิเศษ

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรมสร้างหรือการปฏิบัติเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการแลรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ และครูชำนาญการพิเศษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เครือข่ายและภารกิจของหน่วยดำเนินการพัฒนา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๑ และสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา เขต ๘ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน ๑๒ เขตพื้นที่ ประกอบด้วย สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ - ๔ สพป.ราชบุรี เขต ๑ - ๒ สพป.เพชรบุรี เขต ๑ - ๒ สพป.นนทบุรี เขต ๑ - ๒ และ สพป.สระบุรี เขต ๑ - ๒

สำนักงานเขตพื้นที่ศึกษามัธยมศึกษา จำนวน ๔ เขตพื้นที่ ประกอบด้วย สพม.เขต ๘ (กาญจนบุรี ราชบุรี) สพม.เขต ๑๐ (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) สพม.เขต ๓ (นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา) และ สพม.เขต ๔ (ปทุมธานี สระบุรี)